

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4903 /UBND-TCD

Bình Sơn, ngày 06 tháng 7 năm 2022

V/v tham mưu xử lý đơn của
ông Lê Minh H..., ở xóm Nước Mặn,
xã Bình Nguyên

Kính gửi: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra huyện;

UBND huyện Bình Sơn nhận được đơn ghi ngày 21/6/2022 của của ông Lê Minh H..., ở xóm Nước Mặn, xã Bình Nguyên (đơn không ký tên). Nội dung cụ thể có đơn gửi kèm theo.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật; Chủ tịch UBND huyện chuyển đơn và yêu cầu Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra huyện kiểm tra, tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử lý nội dung đơn đảm bảo theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VPH: C, PCVP, CVNC, Website;
- Lưu: VT, TCD.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ông Đình Hiền



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN YÊU CẦU

Kính gửi: Huyện ủy Bình Sơn
Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Sơn,

Tôi tên: Lê Minh H...

Hiện nay ở xóm Nước mặn xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Hôm nay tôi viết đơn này đề nghị các cấp xem xét xử lý nội dung như sau:

1. Vừa qua tôi được biết Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn có về xã Bình nguyên kiểm tra về đất đai xây dựng nhà ở, đồ đất trái phép trên địa bàn xã nhất là ở thôn nam bình, UBND xã đã xuống lập biên bản xử/phạt, thử hỏi những người dân nông thôn khổ không có chỗ ở làm nhà cho con thì bị xử lý. Còn như ông Nguyễn Văn Linh PCT UBND xã Bình nguyên được xã cho đất làm nhà ở vậy mà hiện nay ông Linh trồng chuối, đồ đất lấn chiếm đất của xã quản lý hay của người dân nhưng Đảng ủy, UBND xã bao che không xử lý thử hỏi vậy có công bằng không, không tin thì huyện cho người về kiểm tra có đúng như tôi nói không.

2. vừa qua thực hiện mở rộng quốc lộ 1A hộ ông Lê minh Việt có bị thu hồi đất ở, nhà nước có đền bù cho ông là đúng; nhưng trên đại bàn xã ông có đất ở, nhà ở mà sao nhà nước xét cấp cho ông Việt được nhận 01 lô đất tái định cư. Việc này có đúng không? mong Huyện ủy, UBND huyện kiểm tra làm rõ để đem lại công bằng cho xã hội nói chung và nhân dân chúng tôi tin tưởng vào đảng, nhà nước.

3. Vợ hai ông; Nguyễn văn Linh PCT UBND xã và ông Lê minh Việt PCT UBND xã là thành viên đóng cổ phần vào HTX thương mại dịch vụ chợ nước mặn, nhưng tôi được biết 2 vợ của các ông không có hợp mà 2 ông cùng với các thành viên khác tự điều hành thu, chi trong HTX thương mại, vậy có đúng không mong huyện ủy, UBND huyện cho cơ quan chức năng của huyện về kiểm tra.

Vậy hôm nay tôi viết đơn này gửi lên Huyện ủy, UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết 3 nội dung tôi yêu cầu. Rất mong huyện quan tâm giải quyết. Tôi xin chân thành cảm ơn.!(tôi xin phép không gửi Đảng ủy, UBND xã Bình Nguyên vì có tính bao che).

Bình Nguyên, ngày 21 tháng 6 năm 2022

Người viết đơn

Xin dấu tên vì sợ trừ dập cá nhân mong huyện thông cảm